

CHỦ ĐỀ: CÁC CÔ, BÁC TRONG TRƯỜNG MẦM NON – NGÀY HỘI CỦA CÔ GIÁO

Chủ đề nhánh: "Các cô bác trong nhà trẻ"

Thứ Hoạt động	Thời gian	Thứ 2	Thứ 3	
Đón trẻ		` Cô đón trẻ trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ cất Trò chuyện với trẻ về 1 số công việc của các cô bác trong nhà trẻ.		
Tắm nắng - Thê đục sáng	50 - 60 Phút	* Nội dung: ` Hô hấp: Hít vào, thở ra ` Tay vai: 2 tay đưa ra phía trước - đưa về phía sau ` Lưng, bụng, lườn: Cúi người xuống, đứng thẳng người lên. ` Chân: Đứng nhún chân.	* Mục tiêu: ` Nhằm phát triển thể lực cho trẻ. ` Trẻ biết tập các động tác cùng cô. * Chuẩn bị: ` Cô, trẻ gọn gàng thoải mái.	
Chơi - tập	Chơi - tập có chủ định	30 - 40 Phút	<p align="center">VẬN ĐỘNG</p> ` Bò thẳng hướng và có vật mang trên lưng ` TCVĐ: Bóng tròn to	<p align="center">NHẬN BIẾT</p> Các cô bác trong nhà trẻ
	Dạo chơi ngoài trời	35 - 40 Phút	` Dạo chơi ngoài trời. ` Chơi tự do	
	Chơi - tập ở các khu vực chơi	35 - 40 Phút	* Nội dung: ` Góc TTV: Khám bệnh ` Góc HĐVĐV: Xếp hình ` Góc NT: Tô màu bát, thìa ` Góc VĐ: Chơi với vòng	* Mục tiêu: ` Phát triển toàn diện cho trẻ. ` Trẻ biết đặt ống nghe khám cho bệnh nhân ` Trẻ biết cầm bút, di màu để tô màu ` Trẻ biết bật vào vòng
Ăn chính	50 - 60 Phút	` Cô vệ sinh rửa tay, rửa mặt cho trẻ. Kê bàn ghế. Chuẩn bị bát thìa. ` Tổ chức cho trẻ ăn, cô giới thiệu các món ăn cho trẻ, động viên trẻ ăn hết		
Ngủ	140 - 150 Phút	` Cô chuẩn bị giường, chiếu, chăn gối cho trẻ ngủ. ` Trong quá trình trẻ ngủ cô luôn có mặt trong phòng bao quát giấc ngủ		
Ăn phụ	20-30 phút	- Vệ sinh cá nhân cho trẻ, tổ chức cho trẻ ăn bữa phụ		
Chơi - tập	50 - 60 Phút	` LQKTM: Thơ: Mẹ và cô ` Xem hình ảnh về 1 số hoạt động của cô giáo ` Chơi theo ý thích	` Trò chơi mới: Bong bóng xà phòng ` Chơi theo ý thích	
Ăn chính	50-60 phút	` Cô vệ sinh rửa tay, rửa mặt cho trẻ. Kê bàn ghế. Chuẩn bị bát thìa. Tổ chức		
Trả trẻ	50 - 60 Phút	` Cho trẻ chơi trò chơi dân gian, chơi theo ý thích ` Cho trẻ xem tranh ảnh về cô giáo, các bác trong trường mầm non. Cho trẻ Vệ sinh - Trả trẻ		

Thời gian thực hiện chủ đề: 4 Tuần, từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 22 tháng 11 năm 2024

Tuần 2: Từ ngày 04 tháng 11 đến ngày 08 tháng 11 năm 2024

* GV phụ trách chính: Nông Thị Hạnh

Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Cho trẻ chơi theo ý thích . Kiểm điện - Kiểm tra vệ sinh trẻ		
* Tổ chức hoạt động: *Khởi động: Cô cho trẻ đi thành vòng tròn kết hợp đi thường -> đi nhanh -> chạy chậm -> chạy nhanh -> chạy chậm dần. Sau đó giảm tốc độ và cho trẻ dừng lại. *Trọng động: ` Trẻ tập các động tác hô hấp, tay, bụng, chân theo sự hướng dẫn của cô *Hồi tĩnh: ` Trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân 1 - 2 vòng. Chơi trò chơi" Lộn cầu vòng"		
VĂN HỌC Thơ: Mẹ và cô	ÂM NHẠC ` NDTT: Nghe hát - nghe nhạc: Cô giáo ` NDKH: VĐTN: Tập tầm vông	HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ VẬT Xếp bàn ghế
TC: Nu na nu nống; Gieo hạt; Con rùa; Dung dăng dung dẻ; Bong bóng xà phòng		
* Chuẩn bị: ` Búp bê, ống nghe, quần áo, mũ bác sỹ ` Tranh in bát, thìa, bút sáp màu, rổ... ` 4 - 6 cái vòng	* Tổ chức hoạt động: ` Cô giới thiệu các góc chơi, đồ chơi trong góc. ` Cô cho trẻ vào các góc chơi. ` Cô nhập vai chơi và chơi cùng với trẻ. Cô bao quát, hướng dẫn trẻ chơi. Cô giúp đỡ trẻ thể hiện vai chơi, kỹ năng chơi. ` Trẻ chơi nếu trẻ chán thì cô đổi góc chơi cho trẻ. ` Nhận xét các góc chơi.	
xuất, chú ý đến những trẻ ăn chậm, lười ăn.		
cho trẻ, đảm bảo trẻ ngủ an toàn.		
` Nghe hát DC: Cây trúc xinh ` RKNS: Tập cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định ` Chơi theo ý thích	ÔN VẬN ĐỘNG ` Bò thẳng hướng và có mang vật trên lưng ` TCVD: Bóng tròn to ` Chơi theo ý thích	` Nghe đọc ca dao đồng dao: Tập đếm ` Hát bài hát trong chủ đề ` Chơi theo ý thích
cho trẻ ăn, giới thiệu các món ăn, động viên trẻ ăn hết xuất..		
chơi ở các góc chơi, cô bao quát hướng dẫn trẻ chơi. Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ.		

GIÁO VIÊN

TỔ TRƯỞNG